

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2020-2021

STT	Nội dung	Nhà trẻ	Mẫu giáo
I	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đạt được	Giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội và thẩm mỹ.	Giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.
II	Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện	Chương trình giáo dục mầm non; Chương trình giáo dục nhà trường, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, khả năng, nhu cầu của trẻ; Đẩy mạnh giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ Mầm non;	Chương trình giáo dục mầm non; Chương trình giáo dục nhà trường, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, khả năng, nhu cầu của trẻ; Đẩy mạnh giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ Mầm non;
III	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển	<p>PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở trường mầm non - Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi. - Có một số tố chất vận động ban đầu (nhANH NHẸN, KHÉO LÉO, THĂNG BẰNG CƠ THỂ). - Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay. - Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân. 	<p>PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Có một số tố chất vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ. - Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. - Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. - Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân.